
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายปรีชา ทองคำา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย)  (แทน) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายศวิต กาสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นางเมธกา แดงอำาพล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ รักษาการในตำาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน)  (แทน)

๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายวีระสิทธ์ิ โพธิปักขิย์  ผู้ตรวจการ)  (แทน)

๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(ว่าที่ร้อยโท สมพงษ์ สมันเลาะ  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)

๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการนำJาเสีย กรรมการ
(นางสาววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธ์ิ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖)  (แทน)

๑๗. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
(นายชูเกียรติ หงษ์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ รักษาการในตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒)
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๑๘. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)  (แทน)

๑๙. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)

๒๐. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

๒๑. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๒. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. (ว่าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสันติราษฎร์ คล้ายเล่ียน วิศวกรไฟฟ้า ๙  การไฟฟ้านครหลวง
๒. นายชิงชัย เอ่ียมสิทธิพันธ์ุ ผฝพท.  การไฟฟ้านครหลวง
๓. นางสาวศิวพร แบ่งลาภ ชฝพท.  การไฟฟ้านครหลวง
๔. นายถวัลย์ศักด์ิ ธีรวุฒิกุลรักษ์ ชฝวท.  การไฟฟ้านครหลวง
๕. นางสาววาณี ตันสงวน นักประมวลผลข้อมูล ๙ การไฟฟ้านครหลวง
๖. นายโสฬส สุขานนท์สวัสด์ิ นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๗. นายกนก เชาว์สกุล วิศวกรคอมพิวเตอร์  การไฟฟ้านครหลวง
๘. นายกันต์ธร จารุมา นักประมวลผลข้อมูล ๕  การไฟฟ้านครหลวง
๙. นายจักรกฤษณ์ ปานบรรจง วิศวกรคอมพิวเตอร์ ๗  การไฟฟ้านครหลวง
๑๐. นางสาวกนิษฐา อยู่ยืน นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๑๑. นายณัฐฐากร รักเสรีธรรม ผู้ช่วยผู้อำานวยการกองระบบเครือข่าย  การไฟฟ้านครหลวง
๑๒. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๓. นายอมรเวช อุปถัมภากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๔. นางสาวเยาวรัตน์ โสธาราพิศนุกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๕. นางสาวสุขุมาล ถนอมนวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
๑๖. นายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  เทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๗. นายเจนณรงค์ นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  เทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๘. นายสรกฤช อยู่รอด นักคอมพิวเตอร์ ๕  การประปานครหลวง
๑๙. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๐. นางสาวหน่ึงพิพา เอ่ียมคงเอก นักคอมพิวเตอร์ ๗  การประปานครหลวง
๒๑. นายบรรพต จันทร์หอม ผู้อำานวยการกอง  การประปานครหลวง
๒๒. นางสาวสุมนา บุญกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
๒๓. นางสาวงามเนตร พิมพ์ธารา พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
๒๔. นางสาวนิพาพร พ่ึงหล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
๒๕. นายอัษฎาวุธ รัตนะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒)
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๒๖. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๗. นายกอบพล มีศรีมธุพจน์ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๘. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๙. นายพิพัฒน์ โกวิทวที เจ้าหน้าที่  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีJ

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
นายปรีชา ทองคำา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  เรียนท่ีประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ

และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ  จึงได้มอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุมแทน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครัJงที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จำานวน ๑๑ โครงการ และเร่ืองสืบเนื่องจากการประชมุคณะกรรมการฯ คร้ังที ่2/2562 เมือ่วันที ่17 พฤษภาคม
2562 จำานวน ๒ โครงการ คร้ังที่ ๓/2562 เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2562 จำานวน ๑ โครงการ รวมทั้งส้ิน ๑๔ โครงการ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัJงที่ ๔/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนงัสือที่ นร ๐๔๐๓ (กร๑)/พ.อ.๒๒๙ ลงวันที่ ๑๐ มถิุนายน

๒๕๖๒ รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา
๓๐๑ พิเศษ ประจำาปี ๒๕๖๒ และการจัดทำารายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้า ในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ) มีบญัชาให้
กระทรวงมหาดไทยดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในข้อ ๒.๒ ใหห้น่วยงานภาครัฐทุกหนว่ยงานพิจารณากลั่นกรองการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้วยความรอบคอบเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายศวิต กาสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ) เรียนที่ประชุมว่าได้เข้าร่วมการประชุมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับแจ้งว่าหมายเลขไอพี
(IP Address) ของประเทศไทยแสดงการละเมิดลิขสิทธ์ิเป็นจำานวนมาก  ดังนัJน กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกคู่มือ (Guide
Line) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าจะไม่เกิด
ปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ถ้ารณรงค์การใช้ซอฟต์แวร์ Open Source และจัดทำาเป็น Web Application จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซืJอลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้มาก  อาจจะจัดทำาไฟล์นำาเสนอได้ไม่สวยเท่าซอฟต์แวร์แพง ๆ แต่ก็
สามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง อาจจะล ำาบากหน่อย แต่ใช้คอมพิวเตอร์แบบเพียงพอและพอเพียง  หากจัดซื Jอลิขสิทธิ์
ซอฟตแ์วร์ชุดสำานักงานมาครบชุด แตไ่ม่เคยจัดทำาไฟล์สำาหรับการนำาเสนอข้อมูล หรือไม่เคยใช้โปรแกรมจัดทำาฐานข้อมูลเลย
ต้องต่อรองเอาโมดูลนีJออกเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ม  ตทิี่ประชุม  เน้นยำJาให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณากลั่นกรองการจัดซื Jอคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้วยความรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการใช้
ซอฟตแ์วร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒)
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๓.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) มีข้อสั่งการให้ทุกหนว่ยงาน
ดูแลเว็บไซต์ให้เป็นปจัจบุัน โดยแบง่พ้ืนที่เป็น ๓ ส่วน ส่วนแรกเป็นพ้ืนทีส่ ำาหรับการประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานของ
หน่วยงาน ส่วนที่สองเป็นพ้ืนที่ให้บริการประชาชน และส่วนที่สามเปน็พ้ืนที่สำาหรับการปฏิบัตงิานของหน่วยงาน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานควรแสดงข้อมูลที่ประชาชนต้องการ เช่น เว็บไซตข์องสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประชาชนต้องการทราบผล
การออกสลาก ไมไ่ด้ต้องการทราบชื่อผู้บริหารของหน่วยงาน

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
๔.๑ เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่๔/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการสามารถให้หน่วยงานดำาเนินการต่อไปได้ แต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการให้
หน่วยงานทบทวนและปรับแก้ไข ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อน  หากเห็นว่าเหมาะสมให้นำาเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ
จำานวน ๒ โครงการ คือ

- องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการเพ่ิมศักยภาพในการปอ้งกันชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน งบประมาณรายจา่ยประจำาปี

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๓๓,๖๑๕,๔๔๕.- บาท (สามสิบสามล้านหกแสนหน่ึงหม่ืนห้าพันส่ีร้อยส่ีสิบ
หา้บาทถว้น) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน ๑๕,๗๑๓,๐๐๐.- บาท (สิบหา้ล้านเจ็ดแสนหนึง่หมืน่สามพนับาทถว้น)
หลังจากปรับแก้ไข ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๖  ,  ๖๔๕  ,  ๐๐๐  .-   บาท   (  สิบหกล้านหกแสนส่ีหม่ืนห้าพันบาทถ้วน  )      

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับคุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP
Camera ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความเหมาะสมเพื่อน ำาเรียนคณะกรรมการทราบใน
การประชุมครัJงต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ นำาเรียนที่ประชุมว่า อบจ .สุพรรณบุรี ได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว หลังจากปรับแก้ไขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP
Camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๔ ล้านพิกเซล จำานวน ๒๓๓ ชุด ราคาชุดละ ๕๔,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๒,๕๘๒,๐๐๐.- บาท
เปลี่ยนเป็นกรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส ำาหรับติดตัJง
ภายนอกอาคาร แบบที ่๑ จำานวน ๒๓๓ ชดุ ราคาชดุละ ๕๘,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๕๑๓,๑๑๑.- บาท ทำาใหจ้ำานวนเงิน
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สูงขึ Jนจาก ๑๕,๗๑๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำานวนเงิน ๑๖,๖๔๕,๐๐๐.- บาท เนื่องจากราคาตรง
ตามเกณฑ์ฯ สูงกว่าราคาเปรียบเทียบ แต่วงเงินโครงการเท่าเดิม  ทั JงนีJ กล้องทีไ่ด้เปลี่ยนแปลงนัJนมีรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มขึJน
ตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศไว้  โดยในการประชุมคณะทำางาน ครัJงที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๖๒ คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

มตทิี่ประชุม รับทราบ

- เทศบาลเมืองบางกรวย จ  .  นนทบุรี    จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการติดตัง้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมอืงบางกรวย ระยะที ่๒

รวมวงเงนิโครงการ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสบิหา้ลา้นบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อปุกรณค์อมพิวเตอร์ จ ำานวนเงนิ
๒๙,๗๖๓,๑๐๐.- บาท (ย่ีสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานเพิ่มเติมข้อก ำาหนดขอบเขตของงานใน
การพัฒนา Mobile Application ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อน และจะได้นำาเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ นำาเรียนที่ประชุมว่า ทม.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ
สังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้วเห็นว่า หน่วยงานได้ส่งขอบเขตของงานในการ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒)
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พัฒนา Mobile Application ตามข้อสังเกตแล้ว  คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการ
ชีJแจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่าตามข้อ ๑๗.๑๑ เป็นรายละเอียดคุณลักษณะของ Mobile
Application จึงควรย้ายข้อ ๑๗.๑๑.๑๒ ไปไว้ในส่วนคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  ทม.บางกรวย ได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
ของคณะทำางานส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่อยู่ในอ ำานาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพจิารณาตรวจสอบในการประชมุคณะทำางานฯ ครัJงที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวนัที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้ว จำานวน ๙ โครงการ  ดังนีJ

๕.๑ การพิจารณาโครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๒ โครงการ ดังนีJ
กรมโยธาธิการและผังเมือง  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับงานด้านผังเมือง งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๒๑,๓๙๘,๗๐๐.- บาท (ย่ีสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว

มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลชี Jแจงว่าเหตุใดจึงไม่ลดจำานวนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลงจากเดิม
แตซ่ืJอทดแทนเท่าเดิม และจดัทำาตารางชีJแจงเกี่ยวกับประวัติการจัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และเครื่องส ำารองไฟฟ้า
เพ่ือใหค้ณะกรรมการเขา้ใจไดง่้ายขึJน รวมทัJงชีJแจงแผนการดำาเนนิการกบัเคร่ืองเก่าดว้ย  และเนือ่งจากปัจจบัุนมกีารตรวจสอบ
สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ ดังนั Jน เมื่อย้ายเครื่อง ให้ Deactivate โปรแกรมชุดสำานักงาน
จากเคร่ืองเดิมด้วย จะได้ไมท่ำาให้เกิดการนับลิขสิทธ์ิการใช้งานซำJาซ้อน

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีจ ำานวนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ที่เสื่อมสภาพ

เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า ๗ ปี จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
งานสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำารุงรักษา

๒. หน่วยงานได้รับงบประมาณให้จัดหาโปรแกรมชุดส ำานักงานทุกปีในกรณีที่จ ำาเป็นต้อง
จัดหา เนื่องจากมีนโยบายจัดซืJอเท่าที่จำาเป็น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จัดหาตามโครงการนี Jจะใช้ลิขสิทธิ์จากเครื่องเดิมที่ทดแทน
มาติดตัJงท่ีเคร่ืองใหม่ เพราะได้จัดซืJอลิขสิทธ์ิแบบไม่ผูกติดกับเคร่ือง หากมีความจำาเป็นต้องใช้งานโปรแกรมชุดสำานักงานเพ่ิมเติม
จากเดิมที่มีอยู่ จะจดัทำาโครงการจัดซืJอให้ถูกต้องตามลิขสิทธ์ิต่อไป

๓. จำานวน UPS ที่จัดซืJอจำานวนมากเนื่องจากในปีที่ผ่านมา สำานักงบประมาณไม่ให้จัดซืJอ
ตามท่ีเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบกับเคร่ืองท่ีเคยใช้งานได้ ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ และไม่คุ้มค่าในการซ่อม
จงึเสนอขอเท่ากับความต้องการทีแ่ทจ้ริง  ในการนีJ หนว่ยงานได้จดัทำาเอกสารชีJแจงรายการเคร่ืองสำารองไฟฟา้ ขนาด ๘๐๐ VA
จำานวน ๙๔๕ เคร่ือง ตามรายละเอียดเอกสารนำาเสนอในที่ประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีJ
๑. หน่วยงานสามารถออกแบบพืJนที่ให้สวยงามโดยใช้โน้ตบุ๊กที่มีจอขนาดใหญ่มาแทนที่ PC

เมื่อเลิกใช้งานก็สามารถพับเก็บได้สวยงาม ซ่ึงในปัจจุบันโน้ตบุ๊กจอใหญ่ราคาไม่แพงแล้ว จะได้ลดการใช้ UPS
๒. การใช้ UPS ต้องคำานึงถึงค่าบำารุงรักษาด้วย ต้องมีการเปล่ียนแบตเตอร่ี

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีJแจงที่ประชุมว่าส่วนกลางจัดซืJอ UPS ให้ เมื่อมีความจำาเป็นต้อง
เปลี่ยนแบตเตอร่ีก็สามารถดำาเนินการได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งส่วนกลาง เนื่องจากแบตเตอรี่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ยกเว้นกรณีที่
แผงวงจรเสีย จึงจะแจ้งให้ส่วนกลางทราบและดำาเนินการซ่อมบำารุง

๓. ต้องสร้างวินัยให้บุคลากรทุกคนตระหนัก (Awareness) ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒)
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ทัJงในเรื่องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไปโดยไม่ปิดเครื่องเมื่อไฟดับ จะท ำาให้เคยชินจนใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จนไฟหมด
ซึ่งจะทำาให้ข้อมูลสูญหาย  การใช้ UPS อาจทำาให้ใช้ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าไหลเกิน (Over Load) ทำาให้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย รวมทัJงอาจเกิดการลัดวงจร (Short Circuit) จะเกิดไฟไหม้ได้  นอกจากนีJ ต้องปิดสวิชตท์ัJง PC และ
UPS ไม่ใช่ปิดสวิชต์ PC แต่เปิดสวิชต์ UPS ทิJงไว้ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้

มตทิี่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๒. เน้นยำJาให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมการสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) ในการใช้งาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ซึ่งเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอัคคภีัย

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๑๔,๕๑๒,๓๐๐.- บาท (สิบส่ีล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 
คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว

ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด ให้เตรียมข้อมูลชี Jแจงต่อคณะกรรมการ เห็นควรนำาเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นราชการบริหาร

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งหน่วยงานได้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานทัJงในส่วนกลาง และที่สำานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งในส่วนภูมิภาคมีทัJงการปฏิบัติงานด้านธุรการ การทำางานพืJนฐานทั่วไป การสรุปรายงานต่าง ๆ
และการใช้โปรแกรมที่ต้องคำานวณผลทางคณิตศาสตร์ที่มีข้อมูลเป็นจำานวนมาก ต้องการความรวดเร็วและความถูกต้องในการ
วิเคราะห์ โดยเฉพาะการจัดทำารายงานการเงิน ตัวอย่างเช่น โปรแกรม e-LAAS, e-plan, แผนทีภ่าษี เป็นต้น  

๒. โครงการนีJเป็นการจัดซืJอเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่มีประสิทธิภาพต ำ่า
มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี ให้แก่สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีJ
๑. ถ้าเคร่ืองพิมพ์กับสแกนเนอร์ติดตัJงใช้งานในสถานที่เดียวกัน ไม่ควรจัดซืJอสแกนเนอร์แยก

กับเคร่ืองพิมพ์ เนื่องจากในปัจจุบันเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชันราคาไม่แพง
ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีJแจงที่ประชุมว่าสแกนเนอร์ตามโครงการนี JจะติดตัJงที่หน่วยงาน

ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายซึ่งมีเครื่องพิมพ์ชนิดขาวดำาอยู่แล้ว และเอกสารที่ใช้งานไม่มีความจำาเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์สี
ประกอบกับเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชันเป็นเคร่ืองพิมพ์ชนิดสีซึ่งค่าหมึกแพง หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดซืJอสแกนเนอร์
มีความคุ้มค่ากว่าการจัดซืJอเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน

๒. หน่วยงานควรเตรียมการเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ด้วย ไม่ควร Scan เป็นดิจิทัลแล้ว
พิมพ์ออกมา หรือพิมพ์ใส่กระดาษเพื่อ Scan เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในอนาคตจะไม่มีการใช้กระดาษ (Paperless)
จะใช้ Tablet ไม่ต้องใช้ PC เช่นเดียวกับปัจจุบันที่ไม่มีเคร่ืองเล่น Video Tape, แผ่น Diskette, เคร่ืองเล่น CD แล้ว

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒)
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๕.๒ การพิจารณาโครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท และท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจฯ จำานวน ๖ โครงการ ดังนีJ

การประปานครหลวง  จำานวน ๑ โครงการ
๓) โครงการจัดซ้ือระบบต่อต้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และจารกรรมข้อมูล จำานวน ๑ ระบบ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๓๑,๙๓๖,๒๙๐.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพัน
สองร้อยเก้าสิบบาทถว้น)  ส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์จำานวนเงิน ๓๑,๐๘๐,๒๙๐.- บาท (สามสิบเอด็ล้านแปดหมืน่สองร้อย
เก้าสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้เตรียมข้อมูลชี Jแจงต่อคณะกรรมการว่าเพราะเหตุใดกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑
ระบบบริหารชื่อเคร่ืองสำาหรับโดเมนภายใน พร้อมระบบจัดการความปลอดภัยฯ แยกรายการไม่ได้ 

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. การประปานครหลวงพัฒนาระบบงานต่าง ๆ สำาหรับใช้ในองค์กร เพื่อสนับสนุนงานของ

องค์กร เช่น งานด้านการควบคุมการผลิตและส่งนำJา งานบริการผู้ใช้นำJา งานวิศวกรรม งานภูมิสารสนเทศ งานลดนำJาสูญเสีย
งานประชาสัมพันธ์ งาน Call Center และงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทีต่ ้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกจำานวนมาก เพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้นำJาได้อย่างครบวงจร ปัญหาที่พบ คือ Microsoft DNS Server Service ไม่มี
ความปลอดภัยเพียงพอ ไม่สามารถตรวจจับ ยับยั Jง และต้านทานการโจมตทีาง DNS Service เช่น DNS Amplification
Attacks และ Data Exfiltration ได้  ทำาให้ระบบ DNS Server ของสำานักงานสาขา และบางส่วนในสำานักงานใหญ่ มีการ
หยุดชะงักของการให้บริการอยู่บ่อยครั Jง จึงจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบ DNS Server ภายในทัJงหมดให้เป็นระบบที่ทำางาน
ด้านนีJโดยเฉพาะและมีความสามารถในด้าน Security ท่ีเพียงพอ

๒. โครงการนีJเป็นการจัดหาระบบ DNS Service ท่ีเป็น Hardware Appliance หรือ Virtual
Appliance ที่ออกแบบมาสำาหรับให้บริการระบบ DNS, DHCP และ IP Address Management โดยเฉพาะ จะตดิตัJงทีศู่นย์
คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์สำารอง และสำานักงานประปาสาขาต่าง ๆ เพื่อทดแทนระบบงานเดิม

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ ระบบบริหารชื่อเครื่องส ำาหรับโดเมนภายใน
พร้อมระบบจัดการความปลอดภัยฯ นั Jน ไม่สามารถแยกรายการได้ เนื่องจากบางผลิตภัณฑ์มี DNS อยู่ในกล่อง มาเป็นชุด
ไม่สามารถแยกออกได้  ทัJงนีJ กปน. อยากได้ระบบที่บริหารจัดการง่าย แต่เมื่อจัดทำา TOR แล้ว จะเหลือเพียง ๒ ผลิตภัณฑ์
จึงเขียน TOR ให้เปิดกว้างมากขึJนให้ผ่านข้อกำาหนดอย่างน้อย ๓ ผลิตภัณฑ์ แต่มีหนึ่งย่ีห้อที่ใช้อุปกรณ์ ๕ ตัว และอีก ๒ ย่ีห้อ
ใช้อุปกรณ์ ๓ ตัว จึงไม่สามารถแยกรายการเพื่อเปรียบเทียบราคาได้ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีJ
๑. ช่ือโครงการไม่ตรงกับวัตถุประสงค์จะเป็นปัญหาได้ในภายหลัง หากเขียนเป็น DNS Security

จะตรงตามวัตถุประสงค์มากกว่า เพราะเป็นการป้องกันรักษาความปลอดภัย ไม่ใช่ต่อต้านอาชญากรรม ซ่ึงจะต้องไล่จับเลย
ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีJแจงที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของ กปน. ให้เปลี่ยนชื่อโครงการภายหลังจากการนำาเสนอโครงการต่อที่ประชุม เนื่องจากตามโครงการนี J
สามารถทำาได้ครบวงจรตามวัตถุประสงค์ที่นำาเสนอ คือ ต่อต้านอาชญากรรม สามารถไล่จับได้เลย แตต่ามโครงการนี Jจะทำาได้
เพียง Service นีJเท่านัJน (คือ DNS เท่านัJน) โดยปีหน้าจะจัดทำา Service อื่นต่อไป

๒. หน่วยงานควรเตรียมการเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ด้วย ไม่ควร Scan เป็นดิจิทัลแล้ว
พิมพ์ออกมา หรือพิมพ์ใส่กระดาษเพื่อ Scan เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในอนาคตจะไม่มีการใช้กระดาษ (Paperless)
จะใช้ Tablet ไม่ต้องใช้ PC เช่นเดียวกับปัจจุบันที่ไม่มีเคร่ืองเล่น Video Tape, แผ่น Diskette, เคร่ืองเล่น CD แล้ว

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒)
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การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๕ โครงการ
๔) โครงการจัดซื้อระบบ Data Loss Prevention (DLP) งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในปี

พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๒๙,๔๗๘,๕๐๐.- บาท (ย่ีสิบเก้าล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๘,๘๙๐,๐๐๐.- บาท (ย่ีสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด ให้เตรียมข้อมูลชีJแจงต่อคณะกรรมการ เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชุมว่า ปัจจุบัน กฟน. มีระบบท่ีช่วยปกป้องผู้ใช้งาน ได้แก่ แอนตีJไวรัส,
Mail Gateway, Firewall ระบบ Network Access Control เพื่อควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย รวมถึงระบบ
Centralized Log ท ี่ใช ้ในการจ ัดเก ็บการจราจรทางคอมพิวเตอร ์  โครงการน ี Jเป ็นการด ำาเน ินการต ิดต ัJง  Policy
Management Software ของระบบ Data Loss Prevention (DLP) บน Cloud Server ของ กฟน. และตดิตัJง Endpoint
Software ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใชง้าน กำาหนดค่า Configuration ลงในระบบ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกำาหนดค่า
พารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๕) โครงการจัดซ้ือระบบบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System)
งบประมาณลงทุนประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๒๐,๕๔๔,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๐,๓๔๐,๗๐๐.- บาท (ย่ีสิบล้านสามแสนส่ีหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
ร้อยละ ๗)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด ให้เตรียมข้อมูลชีJแจงต่อคณะกรรมการ เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. ปัจจุบัน กฟน. ติดตัJงเครื่องคอมพิวเตอร์กระจายอยู่ตามเขตต่าง ๆ ทั Jงหมด ๑๘ เขต

ครอบคลุมพืJนที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมทุรปราการ  เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาขัดข้องใช้
งานไม่ได้ ผู้ดแูลระบบต้องเดินทางเข้าตรวจสอบและทำาการแก้ไข

๒. ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) ที่ประสงค์
จะจัดหาตามโครงการนีJ  ประกอบด้วยหลายฟังก์ชัน เช่น การควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากระยะไกล การกระจายการติดตัJง
ซอฟตแ์วร์ และการบริหารจัดการ Patch เป็นต้น โดยผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ทั Jงหมดของ
กฟน. ผ่านหน้า Dashboard ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๖) โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำารองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า งบประมาณลงทุนผูกพันยกมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๕๙,๙๒๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๕๗,๖๗๕,๙๘๐.- บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด ให้เตรียมข้อมูลชีJแจงต่อคณะกรรมการ เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. ปัจจุบัน Smart Customer Service ประกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบปฏิบัติการ

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล และอุปกรณ์ประกอบ โดยออกแบบระบบเป็น Cloud System ท่ีรองรับงานบริการผู้ใช้ไฟฟ้า

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒)



- 9 -

โดยเฉพาะ ติดตัJงใช้งานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก การจ้างพัฒนาระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการเสียงลูกค้า
เป็นการพัฒนาระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่ (Smart Customer Service) ทดแทนระบบ SAP IS-U เดิม เพ่ือปรับปรุงงานบริการผู้ใช้ไฟฟ้า
ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย รองรับการเปล่ียนตามนโยบายรัฐ และสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าบำารุงรักษาโปรแกรมสำาเร็จรูป SAP ได้บางส่วน

๒. ระบบคอมพิวเตอร์สำารองบริการผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์จะจัดหาตามโครงการนี J เป็นการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แบบ Cloud System อีก ๑ ชุด โดยติดตัJงที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำารอง พร้อมทัJงติดตัJงอุปกรณ์เพื่อ
เชื่อมต่อกับระบบเดิมให้สามารถทำางานได้แบบ Active-Active อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของงาน
บริการผู้ใชไ้ฟฟ้าทีส่ำาคญั ซึง่มผีลกระทบตอ่ผู้ใชไ้ฟฟา้และภาพลักษณ์ขององคก์ร อนัประกอบไปดว้ยระบบ Smart Customer
Service  ระบบงานภาคสนาม  และระบบ e-Service  ซึ่งล้วนติดตัJงใช้งานอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเพียงแห่งเดียว

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๗) โครงการจัดซื้อ Cloud Computing Phase I งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในปี พ.ศ.
๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๑๙๖,๖๙๓,๐๐๒.๘๒ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสองบาทแปดสิบสอง
สตางค์) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๖๘,๑๙๕,๐๐๒.๘๒ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้า
พันสองบาทแปดสิบสองสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด ให้เตรียมข้อมูลชีJแจงต่อคณะกรรมการ เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. ชื่อโครงการที่ระบุว่าเป็น Phase I ถูกล้อตามงบประมาณ แตโ่ครงการนีJจะไม่มีระยะที่ ๒

เนื่องจากได้ดำาเนินการรวมการทดแทนอุปกรณ์เดิมในระยะที่ ๑ (Server Farm) ท่ีจัดซืJอเมื่อปี ๒๕๕๕ (๓๓.๕ ล้านบาท) และ
ระยะที่ ๒ (MEAS Cloud Computing) ท่ีจัดซืJอในปี ๒๕๕๖ (๕๔ ล้านบาท) แล้ว 

๒. ปัจจุบัน กฟน. มีการใช้งานระบบ Cloud Computing ในด้านต่าง ๆ ดังนีJ (๑) Back
Office สำาหรับงานทั่วไปภายใน กฟน. (๒) Customer Service (Non-ERP) สำาหรับให้บริการลูกค้าภายนอก กฟน. ทีไ่ม่มี
การเชื่อมต่อกับระบบ ERP (๓) Customer Service (ERP) สำาหรับให้บริการลูกค้าภายนอก กฟน. ที่จะต้องมีการเชื่อมต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ ERP (๔) Smart Grid สำาหรับให้บริการทางด้านระบบไฟฟ้าซึ่งอยู่ในระบบ Network แบบปิด
สำาหรับงานในระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะ

๓. ระบบ Cloud Computing มีผู้ใช้งานในทุกหน่วยงานของ กฟน. รวมถึง กฟน.เขต และ
สาขาย่อย ถือได้ว่าเป็นระบบที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนภารกิจกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ทั Jงด้านการให้
บริการประชาชน การวางแผน การตัดสินใจ และเพื่อให้การใช้งานระบบมีความต่อเนื่อง จึงมีความจ ำาเป็นต้องจัดซืJอระบบ
Cloud Computing (ท่ีสามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้) เพ่ือทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีมีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี
โดยรองรับปริมาณข้อมูลที่จะเพิ่มขึ Jนในอีก ๕ ปี ประมาณ ๖๒๐ TB สำาหรับงาน Back Office และ ๓๒๒ TB สำาหรับงาน
Customer Service (Non-ERP)

๔. ดำาเนินการย้ายข้อมูลระบบ Could เดิมไปยังระบบ Cloud ใหม่ ผ่านการสำารองข้อมูล
และถ่ายโอนทางเครือข่ายภายในหน่วยงานหรือการเช่ือมต่อโดยตรงกับระบบจัดเก็บข้อมูลเดิม ทัJงนีJ สามารถถา่ยโอนในครัJงเดียว
หรือแบ่งส่วนการถ่ายโอนได้ โดยเน้นให้มีการหยุดชะงักของระบบงานน้อยที่สุด และตามโครงการนีJไม่มีค่าโอนย้ายข้อมูล
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีJ
๑. หน่วยงานได้สืบราคาจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีได้จัดซืJอแล้วหรือไม่

ผูแ้ทนหนว่ยงานเรยีนชีJแจงทีป่ระชมุวา่ ไดเ้ริม่การดำาเนนิการจดัทำา TOR ดว้ยการศกึษา
ข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตก่อนว่า สามารถทำาได้หรือไม่ หลังจากนัJนจึงสอบถาม Vendor ว่าจะเสนอย่ีห้อใดได้บ้าง และสุดท้ายคือการ
พิจารณาจากราคาท่ีเคยจัดซืJอประกอบกับราคาในเว็บไซต์

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒)



- 10 -

๒. ตามท่ีหน่วยงานนำาเสนอต่อท่ีประชุมว่าออกแบบโครงการนีJเพ่ือรองรับปริมาณข้อมูลท่ีจะเพ่ิม
ขึJนในอีก ๕ ปี นัJน  ในอนาคตหน่วยงานควรพิจารณาออกแบบระบบใหม ่(Redesign) โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Blockchain
เพ่ือทดแทนการซืJอ Storage เพ่ิมขึJนเร่ือย ๆ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๘) โครงการจัดซื้อและพัฒนาระบบบริหารองค์กร (ERP) งบประมาณลงทุนประจำาปี พ.ศ.
๒๕๖๒ และงบประมาณลงทุนผูกพันยกมา พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๖๓๙,๗๘๔,๓๒๙.๖๐ บาท (หกร้อยสามสิบเก้า
ล ้านเจ ็ดแสนแปดหม ื่นส ี่พ ันสามร ้อยย ี่ส ิบเก ้าบาทหกส ิบสตางค ์)  ส ่วนท ี่เป ็นอ ุปกรณ ์คอมพ ิว เตอร ์ จ ำานวนเง ิน
๖๓๘,๔๗๓,๕๗๙.๖๐ บาท (หกร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์ ) (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด ให้เตรียมข้อมูลชีJแจงต่อคณะกรรมการ เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. กฟน. ไดด้ ำาเนินโครงการพัฒนาและติดตัJงโปรแกรมสำาเร็จรูประบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรองค์กร (ERP)  ระบบริการผู้ใช้ไฟฟ้า (CSS)  และระบบจัดทำาใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (Billing)  โดยเริ่มใช้งาน
โปรแกรมสำาเร็จรูป SAP ECC6.0 ตัJงแตปี่ พ.ศ. ๒๕๕๑  มรีะบบควบคมุการจดัการโดยการบูรณาการ (Integrate) ฟงักช์นังาน
ทัJงหมดไว้ด้วยกนัอย่างเป็นระบบ เพือ่ให้เช่ือมโยงกันจากทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้สู่ฐานข้อมูลศูนย์กลาง ไมเ่กดิขอ้มลูซำJาซอ้น
รวมทัJงการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบงานภายนอก ทำาให้การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผุ้ใช้งานสามารถเรียก
ดูข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว  ซึ่งปัจจุบัน กฟน. ใช้งานโปรแกรมสำาเร็จรูป SAP ประกอบด้วยระบบงานหลัก ๓ ระบบ
ไดแ้ก่ ระบบบริหารองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)  ระบบบริการผู้ใช ้ไฟฟ้า (Industrial Solution
Utilities : IS-U)  และระบบคลังข้อมูล (Business Warehouse : BW)

๒. เนื่องจากปัจจุบันกระบวนงานทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึJนอย่างรวดเร็ว และโปรแกรมสำาเร็จรูป SAP ECC6.0 จะสิJนสุดบริการบำารุงรักษาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘  กฟน. จึงเห็นควรพัฒนาระบบบริหารองค์กร (ERP) และระบบคลังข้อมูล (BW) เพื่อปรับปรุงระบบงานที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึJน เพิ่มขดีความสามารถทางธุรกิจ รวมทัJงลดความเส่ียงจากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ยกเลิก
การสนับสนุนโปรแกรมสำาเร็จรูปดังกล่าว พร้อมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพ่ือทดแทนระบบเดิม และโอนย้าย
ข้อมูลที่มีในปัจจุบัน ปรับปรุงกระบวนงาน (Business Improvement) รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ด้วย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่าในประเทศไทย หนว่ยงานของรัฐจดัทำา
สญัญากบัตวัแทนจำาหนา่ยในประเทศไทย ทำาใหม้คีา่ใชจ้า่ยสงู หากสามารถทำาสญัญากบัเจา้ของผลติภณัฑโ์ดยตรงโดยไมผ่า่น
คนกลาง น่าจะได้ราคาท่ีถูกกว่านีJ

ผู้แทน กฟน. เรียนชีJแจงทีป่ระชมุวา่ กฟน. เคยคดิจะทำาสัญญากบั SAP ทีเ่ยอรมนโีดยไมผ่า่น
ตัวแทน ซ่ึงตอ้งจัดทำาสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ  โดย กฟน. ได้สอบถามอยัการสูงสุดแล้ว อัยการสูงสุดได้ตอบขอ้หารือว่าสามารถ
ดำาเนนิการได ้โดยมเีง่ือนไข ๘ ประการ ซึง่ทางบรษิทั SAP เยอรมน ีไมส่ามารถดำาเนนิการตามเง่ือนไขดงักล่าวได ้ กฟน. จงึไม่
สามารถจัดทำาสัญญากับ SAP ท่ีเยอรมนีโดยไม่ผ่านตัวแทนได้

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒)
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๕.๓ การพิจารณาโครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  จำานวน
๑ โครงการ ดังนีJ

เทศบาลนครอุบลราชธานี  จำานวน ๑ โครงการ
๙) โครงการซ้ือพร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๑๖,๗๔๑,๐๐๐.- บาท(สิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็น
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๑,๑๖๑,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหกหมืน่หน่ึงพันบาทถว้น) หลังจากปรับแกไ้ขแล้ว      
วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๑๐  ,  ๔๔๑  ,  ๐๐๐ บาท   (  สิบล้านส่ีแสนส่ีหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน  )  

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีJ

๑. จัดทำาแผนผังแสดงการเชื่อมต่อในระบบเดิม และเพิ่มเติมแผนผังอุปกรณ์ในระบบใหม่
๒. ตามที่หน่วยงานนำาเรียนที่ประชุมคณะทำางานเกี่ยวกับจอภาพที่จะใช้ในการแสดงผลภาพ

จากกล้อง CCTV นัJน ให้เตรียมคำาชีJแจงรายละเอียดโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนีJ และให้พิจารณาทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึJน เช่น จอภาพทีไ่ด้ขนาดไม่เท่ากัน ไม่สามารถต่อเป็น Video Wall ได้ เป็นต้น

๓. พิจารณาเร่ืองการรับประกันด้วย ควรจะครอบคลุมทัJงระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ เนื่องจาก
หากอุปกรณ์ในระยะที่ ๑ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ระยะที่ ๒ ผู้รับจ้างในระยะที่ ๒ อาจไม่บ ำารุงรักษาระบบใน
ระยะที่ ๒ หรืออาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ รวมทัJงปัญหาในกรณีที่มีผู้รับจ้างหลายราย อาจเกี่ยงความรับผิดชอบ

เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบแล้ว หน่วยงานได้จัดทำาแผนผังโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบกลัองโทรทัศน์วงจรปิด และรายละเอียดการเข้าร่วม
ประชุมของจังหวัด เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ และให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี Jแจงต่อคณะกรรมการ
เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป ตามรายละเอียดเอกสารนำาเสนอในที่ประชุม

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. ทน.อุบลราชธานีได้ติดตัJงกล้อง CCTV ในเขต ทน.อุบลราชธานี เสร็จสิJนเม่ือปี พ.ศ.  ๒๕๕๙

จำานวน ๑๑๕ กล้อง ซ่ึงปัจจุบันเส้นทางถนนในเขต ทน.อุบลราชธานี มีจดุตัดใหม่เพิ่มขึJนเนื่องจากมีการตัดถนนใหม่ ประกอบ
กับจุดตดิตัJงเดิมยังไม่ครอบคลุมพืJนที่เส่ียงภัย จึงมีความประสงค์จะติดตัJงกล้อง CCTV เพิ่มขึJนจำานวน ๒๕๖ กล้อง

๒. ระบบปัจจุบันนำาสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV จำานวน ๑๑๕ กล้อง ผ่าน Switch และ
ผ่านเครือขา่ยสายใยแกว้นำาแสง มายังหอ้งควบคมุกล้อง CCTV ชัJน ๒ อาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทน.อุบลราชธานี
โดยเชือ่มตอ่กลอ้ง CCTV กบัอปุกรณก์ระจายสญัญาณผา่นเครอืขา่ยใยแกว้น ำาแสง สง่ไปยงั Core Switch ทีห่อ้งควบคมุฯ
แบ่งหน้าท่ีการบันทึกภาพจากจุดติดตัJงกล้องตา่ง ๆ ในเขต ทน.อุบลราชธานี เน่ืองจากจำานวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอทีจ่ะแบ่งคนไป
สถานท่ีต่าง ๆ หลายแห่งนอกห้องควบคุมฯ ได้ จึงใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการตรวจสอบภาพย้อนหลัง ระบบปัจจุบัน
จัดเก็บไฟล์ภาพในรูปแบบเฉพาะของโปรแกรม VDG Sense ซ่ึงไม่ใช่เป็นภาพ Video เหมือนระบบตรมท้องตลาดทั่วไป

๓. โครงการนีJเป็นการจัดหาครุภัณฑ์กล้อง CCTV จำานวน ๒๕๖ กล้อง โดยติดตัJงระบบควบคุมฯ
ในสถานที่เดียวกับระบบปัจจุบัน (๑๑๕ กล้อง) และติดตัJงกล้อง CCTV จำานวน ๒๕๖ กล้อง พร้อมระบบอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณผ่านเครือข่ายใยแก้วนำาแสง เพื่อเชื่อมสัญญาณมายังห้องควบคุมฯ และมีการเชื่อมโยงกับต ำารวจภูธรจังหวัดด้วย
รวมทัJง ประชาชนสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรจากกล้อง CCTV ผ่าน Application ท่ีรองรับทัJง IOS และ Android

๔. ระบบควบคุมตามโครงการนีJจะเชื่อมโยงกล้องในระบบเดิมให้แสดงภาพในระบบใหม่ได้
โดยการทำางานแบบรวมศูนย์ มองเห็นอุปกรณ์ทัJงหมดในระบบ สามารถ Config อุปกรณ์ได้หมด ซึ่งมโีครงการอีก ๒ โครงการ
ที่จะได้มาซึ่งจอภาพ เมื่อมารวมกับจอภาพตามโครงการนีJ จะเป็นการแสดงผลในลักษณะ Video Wall ๔x๔ จอ

๕. โครงการในระยะที่ ๑ หมดประกันแล้ว เมื่อพิจารณาประวัติที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาสายขาดเนื่องจากโดนรถที่มีความสูงเกี่ยวขาด หรือไฟไหม้เสาไฟฟ้าเนื่องจากจิ Jงจกหรืองูเขียวเข้าไปทำาให้ไฟช็อต เคย
เสนอโครงการจัดซืJอเครื่อง Splice สายใยแก้วนำาแสง แตไ่ม่ได้รับความเห็นชอบ จึงได้พิจารณาแนวทางใหม่ คือ การจ้าง
บำารุงรักษาโดยจ่ายเป็นรายเดือน (ทำาสัญญารายปี)

๖. ไดข้ออนุญาตใช้เสาไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีJ
๑. ตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามมารยาท การติดตั Jงกล้อง CCTV ในพืJนที่สาธารณะ

จะต้องติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบว่าบริเวณใดมีการติดตั Jงกล้อง CCTV นอกจากนีJ การติดป้ายประกาศดังกล่าว
ยังสามารถป้องปรามไม่ให้เกิดอาชญากรรมได้ด้วย

๒. การจัดทำา Video Wall ที่ผ่านมาหลายโครงการ มีราคาไม่เท่ากัน เนื่องจากจอแสดงผลที่
เป็น Video Wall จะมีขอบบางมาก นำามาเรียงต่อกันแล้วจะแสดงผลได้เหมือนเป็นเนื Jอเดียวกัน (ไร้รอยต่อ) รวมทัJงมีความ
คงทน สามารถเปิดได้ตลอดเวลา  แต่บางโครงการไม่มีความจำาเป็นต้องใช้จอชนิดไร้รอยต่อ และไม่จำาเป็นต้องเปิดจอแสดงผล
เพื่อใช้งานแบบ 24x7 เนื่องจากไม่มีบุคลากรในการเฝ้าดูจอตลอดเวลา เป็นการใช้งานเมื่อเกิดเหตุแล้ว และไล่ตามจับ
ผู้กระทำาผิดในภายหลัง จึงใช้เพียงจอโทรทัศน์ในการแสดงภาพจากกล้อง CCTV ก็เพียงพอแล้ว หากเลือกใช้จอแบบ Video
Wall จะเกิดความไม่คุ้มค่าในการดำาเนินงาน

๓. กรณีไมมี่ราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที ่๑ เคร่ืองถอดรหสัสัญญาณภาพวีดโีอแบบ Realtime
ราคาเคร่ืองละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ให้ลดจำานวนจากเดิม ๕ เคร่ือง เหลือเพียง ๑ เคร่ือง หลังจากปรับแก้ไขแล้ว วงเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๑๐  ,  ๔๔๑  ,  ๐๐๐ บาท   (  สิบล้านส่ีแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน  )   เพ่ือให้สามารถ Live View ท่ีสถานีตำารวจภูธร
ได้ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีตำารวจขอรับการสนับสนุนในการดูภาพจากกล้องของ ทน.อุบลราชธานี เน่ืองจากกล้อง CCTV ของตำารวจนัJนติดตัJง
ท่ีถนนสายหลักเท่านัJน จึงต้องการดูภาพในพืJนท่ีอ่ืน ๆ ด้วยกล้อง CCTV ของ ทน.อุบลราชธานี

๔. หากในอนาคตมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ร้องขอการเช่ือมตอ่กบัระบบกล้อง CCTV แบบ Live View
ประกอบกบัผลการปฏบัิตงิานทีต่ำารวจดภูาพ Realtime มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลในเกณฑ์ดแีล้วจงึจดัซืJอ เคร่ืองถอดรหสั
สัญญาณภาพวีดีโอแบบ Realtime เพ่ิมเติมในระยะต่อไป

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ลดจำานวนเคร่ืองถอดรหัสสัญญาณภาพวีดโีอแบบ
realtime จากเดิม ๕ เคร่ือง เหลือเพียง ๑ เคร่ือง

๒. กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครัJงท่ี ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ ผ่านความเห็นชอบโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ
และนำาส่งข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจทิัลฯ พิจารณาต่อไป คือ

- สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
โครงการสรา้งการรบัรูสู้ป่ระชาชนดว้ยปา้ยประชาสมัพนัธอ์จัฉรยิะ งบประมาณรายจา่ยประจำาปี

๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๓๐๒,๗๖๗,๖๙๓.- บาท (สามร้อยสองล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)
สว่นทีเ่ป็นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๒๓๙,๒๑๗,๖๓๗.- บาท(สองร้อยสามสบิเกา้ล้านสองแสนหนึง่หมืน่เจด็พนัหกร้อย
สามสิบเจ็ดบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ จำานวนเงิน ๑๒  ,  ๖๘๓  ,  ๗๐๐  .-   บาท   (  สิบสองล้าน      
หกแสนแปดหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน  )      

คณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหนังสือ
ด่วนทีสุ่ด ท่ี ดศ ๐๒๐๖/๖๘๑๒ ลงวันที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจง้มตทิีป่ระชมุคณะอนกุรรมการฯ ครัJงที ่๗/๒๕๖๒ เมือ่วันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และมีมติให้ดำาเนินการตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ และนำาเสนอให้คณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณาต่อไป ดังนีJ

๑. ให้จัดทำาข้อมูลความต้องการของทุกหน่วยงานในการใช้ป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ และแนวทาง
ในการจัดให้ทุกหน่วยงานใช้ป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ

๒. ให้แยกประเภทรายการอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒)
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